

'ม.หัวเฉียวฯ' เผยวัยรุ่นสนใจภ.จีนเป็นอันดับ 2 ชวนมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรจีน รับธุรกิจจีนโต

นายพิษณุ เหริยญมหาราช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องการเรียนภาษาต่างประเทศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,200 คน ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ พบว่าภาษาที่วัยรุ่นให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งคือภาษาอังกฤษ ร้อยละ 88.4 รองลงมาคือภาษาจีน ร้อยละ 64.4 ลำดับสาม คือ ภาษาญี่ปุ่น ร้อยละ 29.3 โดยให้เหตุผลว่าภาษาต่างประเทศมีความสำคัญทั้งในการศึกษาต่อและการทำงาน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ภาษาจีนจะเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง แต่ปัจจุบันวัยรุ่นมีเพียงร้อยละ 42.2 เท่านั้นที่อยากเรียนรู้ภาษาจีน และคนที่พอจะรู้ภาษาจีนอยู่บ้างมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เรียนรู้จากโรงเรียนและครอบครัว โดยวัยรุ่นส่วนใหญ่มองว่าเป็นภาษาที่ยากและค่อนข้างซับซ้อน ไม่มีเพื่อนเรียนหรือคำเรียนแพง และคิดว่าเรียนแล้วไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ในขณะที่ความต้องการภาษาจีนของภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ถนนธุรกิจทุกส่วนมุ่งสู่จีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวเป็นอันดับ 2 ของโลกและกำลังก้าวสู่ผู้นำทางด้านเศรษฐกิจของโลก ด้านวงการศึกษาก็ได้ให้ความสนใจภาษาจีนมากขึ้น เมื่อ 10 ปีก่อน คนไทยเรียนภาษาจีนปีละ 2-3 หมื่นคน แต่เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา คนไทยหันมาเรียนภาษาจีนเพิ่มขึ้นกว่า 300,000 คน ส่วนปัจจุบันมีเกินกว่า 1 ล้าน

คน แสดงให้เห็นว่าสังคมต้องการเรียนรู้ภาษาไทย-จีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

"ผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่สถาบันการศึกษาจะต้องเน้นการสอนหลักสูตรต่างๆที่สอนโดยใช้ภาษาจีน สำหรับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯเราเปิดหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาจีน มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว เช่น ศิลปศาสตร์ การแพทย์แผนจีน และในปีการศึกษา 2553 นี้ คณะบริหารธุรกิจก็จะเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติเป็นภาษาจีน ควบคู่กับภาษาอังกฤษเป็นปีแรก เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทย-จีน เพื่อประโยชน์ในการทำงานในธุรกิจจีนในไทย และธุรกิจไทยในจีนที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น" คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กล่าว

ดร.วิรัตน์ ทองรอด ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีสมัยใหม่ และร่วมสมัย และศูนย์ศึกษาภาษาจีนธุรกิจ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการเงินคุณหมิง เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจที่วิทยาเขตยศเส โดยใช้คณาจารย์ผู้สอนจากประเทศจีนมาสอน ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาไปแล้ว 3 รุ่น